



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖, ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๑๖๔๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) /

รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) / ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล) / ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ตามสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมจำนวน ๒๕ คน ประกอบด้วย ๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ๓) อธิการบดี ๔) ประธานสภาพนักงาน ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และ ๕) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีจำนวนหนึ่งคน จากผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี จำนวนสองคน และจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน/สำนักจำนวนหนึ่งคน และ ๖) กรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำจำนวนสามคน และจากผู้บริหารงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีใช่คณาจารย์ประจำจำนวนหนึ่งคน และจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ และมีบทบาทในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นั้น

เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และการจัดทำเสื่อสุทสาทพร้อมปักโลโก้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมอบให้ทุกท่านเป็นที่ระลึกตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การแต่งกายที่ดีและเป็นรูปแบบเดียวกันในการประชุมหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดที่เสนอต่อที่ประชุมด้วยแล้ว

คณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับทราบและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ) ดำเนินการเรื่องการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำเสื่อสุทสาทเพื่อมอบเป็นที่ระลึกให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยให้พิจารณาเสื่อให้เหมาะสมและเป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย โดยอาจกำหนดจัดพิธีรับสนองฯ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ก่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้ขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว และควรพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อนำเงินมาชดเชยคืนมูลนิธิฯ ด้วย เช่น กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ปั่นจักรยาน การแข่งขันโบว์ลิ่ง เป็นต้น

๒. มอบให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิณ มะโนชัย) นำเรื่องแจ้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อนำเงินรายได้สมทบมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. ให้แจ้งกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



(นางประนอม จันทรงษ์)

ผู้อำนวยการกองกลาง

เลขานุการคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดีฯ